

ĐOÀN THANH NIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN

Thanh niên sinh viên, lực lượng chính trị - xã hội quan trọng, bộ phận ưu tú của thanh niên Việt Nam, lực lượng trí thức trẻ, nguồn lực xã hội to lớn có vai trò quan trọng trong quyết định tương lai, vận mệnh của đất nước. Giáo dục pháp luật cho sinh viên trong nhà trường không chỉ trong chương trình chính khóa, GDPL trong nhà trường thực hiện thông qua việc dạy và học các môn học pháp luật hoặc được lồng ghép, tích hợp vào các môn học có liên quan. Bên cạnh đó, GDPL cho sinh viên được nhà trường thực hiện thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp và không thể không nói đến vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên đã tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục, phổ biến pháp luật cho sinh viên, cụ thể như sau:

Công tác chỉ đạo

Công tác chỉ đạo nội dung pháp luật được tổ chức Đoàn đưa chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp Thành Đoàn và các cơ sở Đoàn tham gia vào nội dung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, ban hành các kế hoạch hoặc thông báo riêng về các Luật cần tập trung theo chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tư pháp...

Ban Thường vụ Thành Đoàn đã xây dựng Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015" (nhằm cụ thể hóa kế hoạch số 4143/KH-UBND ngày 19/8/2011 của Ủy ban nhân



dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện); Kế hoạch số 08/KH-ĐTN của Ban Thường vụ Thành Đoàn ngày 19/02/2013 triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch số 86/KH-ĐTN của Ban Thường vụ Thành Đoàn ngày 26/12/2013 về việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá và Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá đến thanh thiếu niên và người dân Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 79/KH-ĐTN của Ban Thường vụ Thành Đoàn ngày 13/11/2013 Ban Thường vụ Thành Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng truyền thông phòng, chống AIDS từ 15/11/2013 - 15/12/2013 (tổ chức định kỳ hàng năm); hướng dẫn số 21/HD-ĐTN ngày 28 tháng 10 năm 2013 về việc tổ chức "Ngày Pháp Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013; Kế hoạch triển khai lấy ý kiến góp ý thanh niên về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kế hoạch

triển khai, tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2014. Hàng năm, có trên 90% cơ sở Đoàn khu vực trường học xây dựng các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong sinh viên.

Nội dung giáo dục, phổ biến pháp luật cho sinh viên của Đoàn

Nội dung phổ biến, giáo dục cho sinh viên: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2013), Luật Thanh niên, Luật Biển Việt Nam, Luật Lao động, Luật Cư trú, Luật giao thông đường bộ, Luật Biên giới quốc gia và ý nghĩa quan trọng của kết quả phân giới, cắm mốc tuyến biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, phòng chống tội phạm, bạo lực học đường và tệ nạn xã hội...Ngoài ra, một số Đoàn trường còn tuyên truyền các Luật như Luật Thương mại, Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Môi trường...Nhằm cụ thể hóa các nội dung giáo dục đạo đức lối sống và pháp luật cho sinh viên, gắn với

Cuộc vận động Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố (tiêu chí yêu nước, đạo đức, trách nhiệm) và Cuộc vận động 4 xây 3 chống (xây dựng ý thức công dân, chống lối sống lạc hậu, vô văn hóa). Việc đa dạng hóa nội dung giáo dục pháp luật giúp cho các bạn đoàn viên, sinh viên nắm được nhiều nội dung văn bản, kiến thức, qui định của pháp luật về những nội dung liên quan đến chuyên ngành học cũng như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho SV. Tính trong năm 2014, 2015, số lượng các văn bản Luật được tuyên truyền trong khu vực trường học là 308 văn bản.

Phương thức giáo dục, phổ biến pháp luật cho sinh viên của Đoàn

Thông qua hình thức báo cáo chuyên đề, hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật, tổ chức các phiên tòa giả định, xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền, phát huy hình thức kịch, biểu diễn các ca khúc tuyên truyền pháp luật, hội thi tìm hiểu pháp luật, ngày hội pháp luật, xây dựng tủ sách pháp luật... Bên cạnh đó, việc thực hiện sản phẩm truyền thông (video clip, trailer về giáo dục pháp luật), các loại hình giáo dục trực quan sinh động (banrôn, panô, tờ gấp, các hình vẽ chibi với khẩu hiệu tuyên truyền) hay các quyển cẩm nang giáo dục pháp luật bỏ túi. Trong năm 2014, 2015, các cơ sở Đoàn khu vực trường học tổ chức nhiều ngày hội "Thanh niên với pháp luật"; "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", hội thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các hoạt động tuyên truyền biển đảo, phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 tại vùng biển thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam, các hoạt động tìm hiểu kiến thức pháp luật chuyên ngành, thu hút 273.525 sinh viên tham gia. Bên cạnh đó, các trường tổ chức tọa đàm "Giải quyết tranh chấp biển Đông dưới góc nhìn pháp lý"; "Tuổi trẻ Đại học

Luật TP. Hồ Chí Minh hiểu biết và tôn trọng pháp luật"; tổ chức cuộc thi trực tuyến "Pháp luật và cuộc sống", hội thi "Viết về biển đảo quê hương" chiếu phim tuyên truyền và trải nghiệm kiến thức pháp luật về biển; tổ chức Ngày pháp luật, các phiên tòa tập sự...

Đoàn phối hợp với các cơ quan trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên

Thành Đoàn ký kết kế hoạch liên tịch với Sở Tư pháp thành phố thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên từ năm 2011 đến nay; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội thi Công dân với pháp luật trong các đối tượng thanh niên; vận động đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam do Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo; phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bình đẳng giới và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu nhi thành phố; liên tịch với Ban An toàn giao thông thành phố tuyên truyền về an toàn giao thông vào các dịp cao điểm tháng 9 hàng năm và các năm thực hiện chủ đề Năm An toàn giao thông; tổ chức Ngày hội An toàn giao thông; phát động Tuần lễ "Văn hóa giao thông - Vì sự an toàn của thanh thiếu niên và cộng đồng".

Một số đề xuất kiến nghị

Thứ nhất, Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các sở ban ngành trên địa bàn Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức lối sống cho Thanh niên nói chung cũng như thanh niên sinh viên nói riêng.

Thứ hai, Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn thành phố xây dựng các phóng sự, bản tin tuyên truyền về an ninh trật tự,

tăng cường thời lượng phát thanh đảm bảo công tác tuyên truyền cho sinh viên.

Thứ ba, Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường, nhất là bộ phận công tác học sinh, sinh viên đối với Đoàn Thanh niên trong công tác giáo dục sinh viên tuân thủ, chấp hành pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội và không vi phạm pháp luật.

Thứ tư, Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đoàn trong các nhà trường, cần kết hợp hài hòa giữa các hoạt động giáo dục theo chương trình học tập với các hoạt động ngoại khóa. Tổ chức tuyên truyền nội dung các văn bản Luật đẩy mạnh phong trào tự học tập, tìm hiểu pháp luật trong sinh viên thông qua các buổi sinh hoạt. Chú trọng tổ chức phổ biến các văn bản Pháp luật mới ban hành, tuyên truyền theo từng chuyên đề pháp luật cụ thể, phù hợp gắn với các sự kiện chính trị-xã hội trên địa bàn thành phố.

Thứ năm, Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, giữa cơ quan quản lý chuyên ngành với chính quyền địa phương các tổ chức đoàn thể xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL cho sinh viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện để có giải pháp, chính sách, chỉ đạo kịp thời, sát với yêu cầu của thực tiễn; tiếp tục khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL cho sinh viên.

Thứ sáu, Đoàn Thanh niên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong quản lý, giáo dục giúp đỡ sinh viên vi phạm pháp luật. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và Đoàn Thanh niên, cơ quan công an trong việc quản lý, giáo dục các em và phòng chống vi phạm pháp luật trong sinh viên.

ThS. ĐỖ THỊ THU HẰNG
Viện Nghiên cứu Thanh niên